

'อนุทิน'มอบเงินเวนคืนรวม1.7หมื่นล. ร่นวิ้ง'บางใหญ่-กาญจนบุรี'เหลือ48นาที

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณตอนที่ 20 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข เป็นประธาน มอบค่าเวนคืนที่ดิน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณตอนที่ 20 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม และนายสรราช ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง โดยมีนายสมยศ ศิลป์โยคดม รองผู้ว่ากาญจนบุรี นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ นายศศิวัฒน์ มาไพศาลสิน ส.ส.กาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย นายอัฐพล โพธิ์พิตฺธิ์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมให้การต้อนรับ และประชาชนที่จะได้รับค่าเวนคืนทั้งหมด ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี จำนวน 689 ราย และ จ.ราชบุรี จำนวน 123 ราย

นายอนุทินกล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินที่เสียสละเพื่อส่วนรวมของประเทศ หลังจากนั้นโครงการก่อสร้างสายบางใหญ่-กาญจนบุรี จะสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ในภูมิภาคให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค ตะวันตก มาภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร แต่เป็นประโยชน์กับประชาชนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปได้

นายสรราช ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กรมทางหลวงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้โครงการเสร็จเปิดให้บริการตลอดสายภายในปี 2566 ช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพฯและบริเวณตอนใต้ภาคตะวันตกเป็นไปโดยสะดวกมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยว

เที่ยว รวดเร็ว ปลอดภัย ค่าใช้จ่าย ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า คนไทยอยู่ดีมีสุข ช่วยให้การเดินทางจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีใช้เวลาเพียง 48 นาที เปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เกิดปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเวนคืนพื้นที่เพื่อใช้ก่อสร้าง เนื่องจากราคาที่ดินได้พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้งบประมาณบานปลาย บางช่วงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ การก่อสร้างงานโยธาคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 25.08% เท่านั้น ค่าต่ำกว่าแผนงานที่กำหนดประมาณ 56% เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 12,032 ล้านบาท จากที่เคยอนุมัติให้แล้ว 5,420 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ใช้เวนคืนกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

ในส่วนของ จ.กาญจนบุรี มีผู้ถูกเวนคืนที่ดินและทรัพย์สินทั้งสิ้น 689 ราย วงเงินที่อนุมัติจ่าย 649,188,343 บาท มีผู้มาทำสัญญาแล้ว 619 ราย และรอทำสัญญา 70 ราย



จ่ายค่าเวนคืน - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม และนายสรราช ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานมอบค่าเวนคืนที่ดิน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณตอนที่ 20 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม